

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2021

Ngày 20/7/2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì phiên họp. UBND tỉnh đã thảo luận và quyết định các nội dung sau:

1. UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí thông qua dự thảo *Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021* và thống nhất đánh giá: Dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 đã chuyển biến tích cực; các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực, cố gắng tập trung triển khai thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả rõ nét, đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý cho cả nước, tỉnh đã kịp thời cử 05 đoàn cán bộ y tế, chuyên gia chống dịch vào hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam.

Đến nay dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát tốt tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh và hồi sinh mạnh mẽ các hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân dần ổn định trong trạng thái bình thường mới; kinh tế của tỉnh bước đầu đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất do tác động bởi dịch bệnh. Hầu hết các ngành sản xuất công nghiệp quan trọng và dịch vụ đã hoạt động bình thường, số lượng công nhân quay trở lại làm việc tăng cao, đảm bảo an toàn; năng lực sản xuất phục hồi nhanh chóng ($\approx 80\%$ so với trước dịch): Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 07 tăng 5% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng tăng 10,5% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch khung thời vụ; đã hoàn thành thắng lợi vụ thu hoạch Vải thiều, sản lượng đạt trên 215 nghìn tấn, tăng 30,8% so với năm 2020; tiêu thụ thuận lợi, giá bán ổn định, bình quân của cả vụ đạt 19.800 đồng/kg; tổng giá trị từ Vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt 6.821 tỷ đồng. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản và kiểm dịch được thực hiện tốt; đàn vật nuôi duy trì ổn định. Giá trị xuất nhập khẩu tăng cao, xuất khẩu tháng 7 tăng 79,8% so với tháng trước; 7 tháng tăng 31,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 85% kế hoạch năm, 1/3 số huyện đã vượt kế hoạch năm, các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 6,7% cùng kỳ. Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Các hoạt động văn hóa, xã hội từng bước được khôi phục; đã tổ chức thành công kỳ thi THPT (đợt 1) đảm bảo an toàn và quyền lợi cho học sinh, kịp thời động viên, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc đoạt Huy chương Olympic. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của Nhân dân cơ bản ổn định, không ai “bị bỏ lại phía sau”. Kỳ họp thứ nhất HĐND

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công tốt đẹp; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; năng lực điều hành được nâng cao. Cải cách hành chính tiếp tục đạt kết quả khá. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại, hạn chế: Nguy cơ lây nhiễm dịch trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn, ý thức phòng, chống dịch của một số địa phương, doanh nghiệp, công nhân, người dân có lúc, có nơi chưa tốt, còn chủ quan, lơ là nhất là khi phần lớn địa phương đã chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các doanh nghiệp dù đã quay lại hoạt động song vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc huy động, tuyển dụng lao động; năng lực hồi phục của các doanh nghiệp nhỏ bên ngoài các khu công nghiệp còn khó khăn, áp lực về chi phí xét nghiệm Covid-19; công tác sắp xếp nhà trọ, nhà nghỉ, nơi lưu trú cho công nhân còn chậm; hoạt động đi lại của công nhân gặp hạn chế. Thu hút đầu tư nhất là đầu tư trong nước đạt thấp. Công tác phối hợp tháo gỡ tồn tại, vướng mắc liên quan đến bồi thường GPMB tại một số dự án lớn chưa tốt. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Công tác xây dựng Quy hoạch sử dụng đất còn chậm, chất lượng chưa cao. Tình trạng tranh chấp, phá, đốt rừng tự nhiên để trồng rừng kinh tế còn tái diễn tại một số địa phương.

Dự báo trong tháng 8/2021, tình hình dịch Covid-19 trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khi virus có biến chủng mới lây lan mạnh ở các tỉnh phía Nam. Vì vậy, các cấp, các ngành phải xác định tâm lý sẵn sàng “sống chung với dịch” để chủ động có biện pháp ứng phó khi có tình huống phát sinh. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 8/2021, ngoài các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tận dụng thời cơ khi tình hình dịch đang được khống chế, đẩy nhanh tốc độ, khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn; kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công hơn nữa “mục tiêu kép”; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

(1) Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu; triển khai kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong sản xuất và trong cộng đồng; đảm bảo giữ vững thành quả chống dịch.

Giao Sở Y tế: Chủ động bám sát Bộ Y tế để có thêm nguồn vắc xin tiêm cho các cán bộ tuyến đầu chống dịch, công nhân lao động, Tổ Covid-19 cộng đồng và tiến tới là nhân dân trong tỉnh; chủ trì rà soát đánh giá nguy cơ dịch; khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn mới (*xong trước 24/7/2021*); chủ động nghiên cứu có giải pháp quản lý tốt công tác xét nghiệm tránh để xảy ra sai sót, thiếu thống nhất, đồng bộ và tìm giải pháp giảm chi phí xét nghiệm Covid-19. Yêu cầu các cơ sở xét nghiệm thực hiện giảm tối thiểu 50% chi phí công lấy mẫu xét nghiệm so với mức giá hiện hành để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

(2) Tập trung cao cho công tác xây dựng quy hoạch tỉnh Bắc Giang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thành các thủ tục đảm bảo trình Thủ

tướng phê duyệt trong **tháng 8/2021**. Đẩy nhanh việc hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện, đảm bảo đồng bộ với phương án sử dụng đất theo quy hoạch tỉnh (*yêu cầu duyệt xong trước ngày 30/7/2021*).

(3) Chuẩn bị tốt và nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu, chuẩn bị các nội dung trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao (*người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng đề cương ban đầu và duyệt dự thảo bản cuối trước khi trình*). Khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX đảm bảo chất lượng, tiến độ; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi được thông qua. Ủy viên UBND tỉnh là Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực tiếp tham dự Hội nghị thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và thay mặt UBND tỉnh báo cáo, giải trình, tiếp thu các ý kiến.

(4) Tập trung toàn lực khôi phục nhanh hơn, toàn diện và an toàn các hoạt động kinh tế - xã hội; chủ động xây dựng kế hoạch, đặt ra mục tiêu rõ ràng, đảm bảo hết tháng 8/2021 lấy lại đà tăng trưởng trước khi có dịch và phấn đấu tăng trưởng mạnh hơn giai đoạn trước dịch.

Các ngành, các địa phương tập trung việc tháo gỡ các vướng mắc, để khơi thông nguồn lực, nhất là trong công tác hỗ trợ tuyển dụng, cung ứng lao động cho doanh nghiệp; công tác bồi thường GPMB các dự án hạ tầng xã hội; các vướng mắc về quy định lưu thông phân phối hàng hóa, giải quyết thủ tục hành chính; đặc biệt là vấn đề về xét nghiệm cho công nhân, người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp; có biện pháp giảm áp lực, gánh nặng chi phí xét nghiệm Covid-19, chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo hỗ trợ khôi phục hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì, phát huy kết quả đạt được; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

(5) Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo khung thời vụ và kế hoạch; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thủy sản; kiểm soát chặt chẽ vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn, kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo vệ sinh ATTP, kịp thời phát hiện xử lý. Quan tâm công tác tiêu thụ các loại nông sản khác theo mùa vụ, nghiên cứu mở rộng chuỗi liên kết sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị hàng hóa. Đẩy nhanh tiến độ, tăng cường các hoạt động triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới. Chủ động làm tốt công tác phòng chống lụt bão, kịp thời ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn; bảo đảm an toàn hệ thống, công trình thủy lợi.

(6) Tổ chức lại các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới; đảm bảo thuận tiện, an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế và có giải pháp để người dân quay lại khám chữa bệnh. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 2) bảo đảm đúng quy chế, hiệu quả và tuyệt đối an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh; tổ chức tổng kết năm học 2020-2021 và hoàn thành việc xét tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10; chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2021-2022.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm kịp thời, thông thoáng, đúng nguyên tắc, đối tượng, điều kiện, nội dung hỗ trợ và đảm bảo công khai, minh bạch; không để xảy ra khiếu kiện, lợi dụng, trục lợi chính sách.

(7) Tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh; nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính (PCI, PAPI, Par Index...). Tận dụng thời cơ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Các ngành căn cứ tình hình thực tế tiếp tục rà soát các nội dung còn vướng mắc về cơ chế, chính sách; các nội dung để thực hiện phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong thực hiện “mục tiêu kép”. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/7/2021.

(8) Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ; ngăn chặn, không để tái diễn tình trạng phá, đốt, xâm phạm rừng tại một số địa phương. Các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kịp thời giải quyết các vụ tranh chấp phức tạp; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài của công dân.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo theo quy định.

2. UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí thông qua *Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định chủ trương dừng thực hiện dự án và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang.*

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo, trình Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Mai Sơn ký, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí thông qua dự thảo *Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.* Lưu ý một số nội dung sau:

(1) Đối với các dự án hình thành trên cơ sở chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét kiểm tra dự án và thực hiện theo các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 208-KL/TU ngày 18/7/2019 về chủ trương giải quyết một số vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh hiện nay. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư mới theo quy định.

(2) Bổ sung trách nhiệm của UBND huyện, thành phố trong việc xem xét chấp thuận, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành theo quy định.

4. UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí với *Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bồ Hạ và vùng phụ cận đến năm 2035*.

Giao UBND huyện Yên Thế phối hợp với Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh sớm hoàn thiện dự thảo, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích ký, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

5. UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí với dự thảo *Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 -2026*.

Giao Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành theo quy định.

6. UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí với dự thảo *Quyết định ban hành Quy định việc rà soát công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất, cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang*.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích ký ban hành theo quy định.

7. UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí với dự thảo *Quyết định ban hành quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở và diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang*.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích ký ban hành theo quy định.

8. Các Ủy viên UBND tỉnh tham gia ý kiến trực tiếp đối với nội dung xin ý kiến bằng văn bản và gửi văn bản tham gia ý kiến về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất trước **ngày 23/7/2021** để tiếp thu chỉnh sửa:

(1) *Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý trật tự giao thông trên địa bàn thành phố Bắc Giang và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 516/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang*. Giao UBND thành phố Bắc Giang tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của

các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Phó Chủ tịch UBND Lê Ô Pích tỉnh ký, ban hành theo quy định.

(2) *Kế hoạch chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2023.* Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn ký, ban hành theo quy định.

(3) *Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2022-2024 tỉnh Bắc Giang.* Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn ký, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

(4) *Dự thảo Quyết định về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.* Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích ký, ban hành theo quy định.

(5) *Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.* Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn ký, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

(6). *Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.* Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn ký, ban hành theo quy định.

(7) *Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang.* Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn ký, ban hành theo quy định.

(8) *Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ và Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ.* Giao Sở Nội vụ tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Chủ tịch UBND tỉnh ký, ban hành theo quy định.

(9) *Dự thảo Quyết định về việc phân cấp thẩm quyền thực hiện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi*

công công trình chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo để trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích ký, ban hành theo quy định.

(10) *Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.* Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo để trình Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn ký, ban hành theo quy định.

(11) *Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Bắc Giang.* Giao Sở Tài chính tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo để trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn ký, ban hành theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2021 để các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT, các Ủy viên UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các Đoàn thể ND tỉnh;
- VKSND, TAND, Công an, Bộ CHQS tỉnh;
- Cục Thống kê, Cục Thuế; Ngân hàng NN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy;
- VP ĐDBQH và HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh;
- Liên minh HTX, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Huyện ủy, thành ủy; UBND huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + LĐVP; các phòng, đơn vị;
 - + Lưu: VT, TH.Quý.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Tuấn Phú